

# SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM vì SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐHQGHN



NGÀY 01/02/2024, CƠ QUAN ĐHQGHN ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024.

Năm 2023 là cột mốc kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 117 năm truyền thống, là dịp để ĐHQGHN nhìn nhận, đánh giá những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong thời gian qua và hoạch định Chiến lược, những định hướng quan trọng để đưa ĐHQGHN phát triển trong bối cảnh mới; là thời điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI để sơ kết, đánh giá và điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu và kế hoạch trọng tâm của toàn khóa đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN.

Trong vai trò là đơn vị giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc, Cơ quan ĐHQGHN đã tham mưu xây dựng và triển khai nhiều chính sách quan trọng trên các mặt hoạt động; kiến tạo không gian phát triển cho các đơn vị thành viên, trực thuộc; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ nhà khoa học; gắn

kết mạnh mẽ với doanh nghiệp để thu hút nguồn lực và phục vụ cộng đồng; khẳng định được vị thế và hình ảnh của ĐHQGHN trong nước và quốc tế. Những chỉ số phát triển quan trọng của ĐHQGHN được nâng cao một cách bền vững.

Trong năm qua, hệ thống quản trị theo KPIs đã được triển khai, gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ với phân bổ nguồn lực, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là các chỉ số về đội ngũ và thu nhập bình quân.

Việc tiếp nhận, tổ chức lại Bệnh viện Xây dựng thành Bệnh viện Đại học Y Dược, chuyển đổi mô hình, tổ chức lại Khoa Các khoa học liên ngành thành Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, xây dựng đề án sáp nhập Trường ĐH Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN góp phần giúp ĐHQGHN hoàn thiện mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học sức

khỏe và nghệ thuật, sáng tạo.

Về công tác đào tạo, ĐHQGHN đã triển khai mô hình giáo dục toàn diện cho 6.000 sinh viên chính quy năm thứ nhất tại Hòa Lạc; tổ chức thí điểm thành công chương trình lưu học sinh miền Nam và học phần đào tạo trực tuyến cho 4.000 sinh viên, duy trì quy mô và chất lượng đào tạo khối ngành khoa học cơ bản.

Về khoa học và công nghệ, ĐHQGHN đã công nhận và tiếp tục hỗ trợ kinh phí thường xuyên, kinh phí đầu tư vun cao cho 36 nhóm nghiên cứu mạnh, 10 phòng thí nghiệm trọng điểm. Công bố hơn 1.700 bài báo thuộc các tạp chí quốc tế uy tín, tăng 20% so với năm 2022, số bài trong nhóm Q1, Q2 chiếm 72%.

Năm 2023, ĐHQGHN tiếp tục tổ chức thành công





Hội nghị Xúc tiến đầu tư, kết nối chặt chẽ với hơn 200 doanh nghiệp và thu hút được hàng chục tỷ đồng tiền hỗ trợ từ mạng lưới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hạ tầng Khu đô thị đại học tại Hòa Lạc tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt trong khu vực lõi 600ha với 8.000 cây xanh các loại và hàng chục ngàn cây hoa bụi được trồng mới theo quy hoạch. Công tác chuẩn bị cho dự án World Bank đã hoàn tất.

Trong thời gian tới, Cơ quan ĐHQGHN sẽ bám sát Quy chế làm việc của ĐHQGHN để làm cơ sở lên kế hoạch, phân định vai trò, trách nhiệm và điều phối triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng và kỷ luật công tác kế hoạch để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Năm 2024, Cơ quan ĐHQGHN xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục triển khai và hoàn thiện mô hình quản trị đại học theo KPIs; (2) Triển khai thực hiện tốt các chính sách trọng dụng, thu hút và phát triển đội ngũ nhà khoa học; (3) Tăng cường rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng để mở rộng quy mô khối ngành kỹ thuật công nghệ, sáng tạo, nghệ thuật gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; Đẩy mạnh đào tạo trực tuyến và chuyển đổi số trong quản lý đào tạo; Đổi mới chương trình đào tạo tài năng từ bậc

trung học phổ thông tới tiến sĩ, đặc biệt trong khối ngành khoa học cơ bản; (4) Phát triển doanh nghiệp spin-off, nhóm nghiên cứu mạnh; triển khai chương trình Tây Bắc và Kinh tế biển; gắn kết mạnh mẽ hơn với nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn các vùng kinh tế trọng điểm; (5) Đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc; triển khai xây dựng các hạng mục công trình từ nguồn vốn bổ sung trung hạn, vốn vay của Ngân hàng Thế giới và một số dự án theo hình thức đối tác công tư.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã chia sẻ những cảm nhận, tâm tư nguyện vọng và đóng góp ý kiến vào hoạt động của khối Cơ quan ĐHQGHN trong năm 2024.

Các đại biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi với sự thay đổi từng ngày của Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc; đồng thời mong muốn ĐHQGHN tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, trong đó có sự đóng góp lớn của cán bộ khối Cơ quan ĐHQGHN.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám

đốc ĐHQGHN Lê Quân biểu dương các thành tích với những đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động của Cơ quan ĐHQGHN trong năm qua.

Năm 2023, Cơ quan ĐHQGHN đã cơ bản kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý của Văn phòng và các ban chức năng. Mức thu nhập của cán bộ, viên chức theo chức danh nghề nghiệp được căn cứ dựa trên vị trí việc làm và theo chức năng nhiệm vụ.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đề nghị, năm 2024, Cơ quan ĐHQGHN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Về hợp tác phát triển, ĐHQGHN sẽ đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong nước cũng như các đại học uy tín thế giới để gia tăng các nguồn lực và nâng tầm vị thế của ĐHQGHN.

Nhân dịp này, lãnh đạo ĐHQGHN đã trao các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.